

Uống thuốc phá thai gây nên vô sinh - hiếm muộn không? những di chứng có thể gặp phải

Phá thai nội khoa có gây nên vô sinh hiếm muộn không, theo bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám đa khoa Thái Hà dùng thuốc nạo phá thai đem lại một vài hậu quả khôn lường, có thể gây nên bệnh vô sinh. Một số di chứng khả năng mắc phải khi uống thuốc đình chỉ thai kỳ nhiều lần chảy máu tử cung, nhiễm khuẩn, nguy cơ ung thư vú, mất sức khỏe sinh sản.



1. Sự thật về phá thai nội khoa bị gây vô sinh hiếm muộn

Phá thai bằng thuốc là việc sử dụng thuốc nhằm hoàn tất sự tiến triển của thai kỳ. Đây là phẫu thuật phá thai bằng thuốc không cần can thiệp tiểu phẫu. Thuốc nạo phá thai sau khi vào cơ thể sẽ gây nên một số rối loạn, làm kết thúc sự sống của thai nghén. Ngoài ra, gây nên một vài cơn co thắt tử cung, khiến sản phụ "sảy thai một giải pháp tự nhiên.

Đối với chị em phụ nữ, uống thuốc tránh thai một hoặc nhiều lần sẽ có những rủi ro mắc vô sinh khác nhau. Cụ thể là:

Đình chỉ thai kỳ lần đầu tiên

Phụ nữ mới chỉ uống thuốc phá thai 1 lần thường không gặp câu hỏi gì có sự liên quan đến "âm bồn" trong thời gian sắp tới. Lúc này, dạ con mới chỉ bị ảnh hưởng một chút, sau thời gian ngắn sẽ phục hồi lại tình trạng như ban đầu. Nữ giới có thể yên lòng về khả năng làm mẹ trong thời gian sắp tới.

Nạo phá thai lần thứ hai

Nếu chẳng may bị "vỡ kế hoạch" lần 2 thì bạn cũng đừng quá sợ hãi. Trên thực tế, việc bỏ thai khi bào thai vừa mới tạo ra không quá tác động đến sức khỏe. Thắc mắc trầm trọng nhất mà thai phụ phải đương đầu là áp lực về mặt tâm trạng.

Tuy nhiên, nếu 2 lần nạo phá thai xảy ra quá sát nhau (dưới 3 tháng), người mẹ có thể mắc phải hiện trạng bất ổn về nội tiết & thương tổn tử cung. Điều đó cũng có thể là lý do khiến vô sinh sau này.

Phá thai lần thứ 3

Sử dụng thuốc tránh thai được tiếp diễn đến lần thứ 3, người mẹ phải hết sức “dè chừng” bởi cực kỳ có thể bạn sẽ phải đương đầu với vô sinh hiếm muộn. Việc thẩm thấu một lượng lớn thuốc bỏ thai sẽ khiến nội tiết tố trong thân thể người phụ nữ đổi thay khiến, khó có thể cân bằng trở lại.

Bên cạnh đó, tác động của nhiều lần phá thai khiến thành dạ con mỏng đi, tạo khó khăn cho những lần sinh nở tiếp đến.

Uống thuốc để đình chỉ thai kỳ nhẹ nhàng hơn so với phương pháp nạo hút, nên được nhiều người nghĩ đến đầu tiên. Thế nhưng, trong trường hợp muốn có thể tiếp theo có thai, phụ nữ cần “giữ gìn” để tránh lâm vào tình thế khó xử, có thể còn tác động đến hành vi mẹ về sau.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-co-anh-huong-gi-khong>

2. Những triệu chứng bệnh vô sinh sau khi phá thai nội khoa

Sau đây là những một vài triệu chứng chứng tỏ bạn đang gặp nguy hiểm khi uống thuốc phá thai:

- Sốt cao liên tục, không thuyên giảm:

Hơi sốt và cảm giác hơi gai khắp cơ thể là phản ứng bình thường của cơ thể sau khi kết nạp thuốc. Tuy vậy, nếu nhiệt độ cơ thể tăng cao quá 38 độ, thân thể rã rời, đầu óc xây xẩm mặt mày, bạn cần thiết phải gặp thầy thuốc ngay.

Lý do có thể là hiện tượng dị ứng với thuốc dùng trong đình chỉ thai nghén, hoặc nghiêm trọng hơn là trạng thái bội nhiễm.

- Chảy máu âm đạo:

Huyết tiết ra ở "cô bé" nhiều như kinh nguyệt ở một số ngày giữa chu kỳ, còn có thể là nhiều hơn. Nếu không khắc phục ngay từ giai đoạn đầu sẽ buộc phải cắt tử cung, khi này thời cơ sinh sản mãi mãi sẽ mất đi.

- Dịch tiết âm đạo, khí hư lạ thường:

Ra nhiều huyết trắng, không ở tình trạng trong suốt là dấu hiệu của một số bệnh viêm phụ khoa. Sau thời điểm phá thai, nếu không giữ thật sạch, người phụ nữ cực kỳ hay bị viêm âm đạo, bệnh viêm cổ tử cung,...

- Rối loạn kinh nguyệt trong thời gian sắp tới:

Khoảng 2 tháng sau thời điểm đình chỉ thai nghén, máu kinh sẽ xuất hiện. Nếu như những ngày rụng dâu trông thấy thất thường, khác biệt thời điểm trước thif sản phụ cần phải được thăm khám ngay. Đây là hậu quả của việc thân thể không trở lại tình trạng cân bằng, gây nên xáo trộn những ngày nguyệt san.

Phá thai an toàn ở hà nội <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phòng khám đa khoa Thai Ha <https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

3. Những di chứng khả năng mắc phải trong trường hợp uống thuốc phá thai nhiều lần

- Rủi ro băng huyết:

Xuất huyết ở tử cung là di chứng phổ biến nhất khi nạo phá thai bằng thuốc. Theo tầm khoảng cứ 100 ca chảy máu từ tử cung sẽ có khoảng 25 ca mất mạng.

Xuất huyết ở tử cung là hiện tượng cực kì tác hại khi sản phụ bị mất một lượng máu lớn do thành tử cung bị vỡ. Trong trường hợp không nên đưa đi cấp cứu kịp thời rất có thể sẽ mất mạng.

- Nguy cơ viêm nhiễm:

Hai dạng bội nhiễm khi phá thai nội khoa có nguy cơ gặp phải đó là nhiễm khuẩn cơ quan sinh sản & bội nhiễm máu. Tác nhân vượt trội của trạng thái tác hại này là do nhau thai, bào thai chưa đẩy đẩy ra hết, vẫn còn đọng lại trong buồng tử cung gây ra bội nhiễm.

Bên cạnh đó, “cô bé” không nên vệ sinh sạch sẽ trong những ngày ra máu cũng là nguyên nhân khiến vi khuẩn xâm nhập, gây nên viêm phụ khoa.

- Khả năng ung thư vú:

Người phụ nữ sử dụng chất gây nghiện hư thai nhiều lần có khả năng ung thư vú cao gấp 2 lần một số chị em phụ nữ khác.

- Nguy cơ mất chức năng sinh sản:

Dùng quá nhiều phá thai bằng thuốc nhiều lần có thể gây nên tác động đến nội tiết, dẫn đến trạng thái mất cân bằng thời kỳ rụng trứng. Trứng khả năng rụng sớm hoặc muộn một giải pháp bất thường, gây nên khó khăn trong việc thụ thai.

Giá phá thai bằng thuốc

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Bệnh viện đa khoa Thái Hà <https://phongkhamthaiha.org>

4. Một vài lưu ý giúp uống thuốc phá thai an toàn

Hoàn tất thai kỳ nội khoa tuy ít gặp rủi ro, nhưng sản phụ cũng cần đặc biệt chú ý một vài điểm như sau:

- Tránh tự ý dùng thuốc:

Bà bầu khi không muốn giữ thai cần đi khám, trung tâm y tế để xét nghiệm và thực hiện nạo phá thai theo lộ trình đầy đủ như trên. Quá trình đình chỉ thai kỳ phải được theo dõi liên tiếp bởi bác sĩ chuyên khoa sản khoa, đảm bảo có liệu pháp giải quyết ngay từ giai đoạn đầu khi gặp di chứng (băng huyết, thai sót,...)

- Thu xếp thời gian tĩnh dưỡng, tập luyện thể lực:

Trong khi phá thai nội khoa, sản phụ cần được tĩnh dưỡng nhiều, hạn chế bê vác nặng, đi ngoài thang,...gây tác động đến dạ con.

- Chế độ ăn uống:

Dù cho đình chỉ thai nghén theo cách nào cũng khiến cơ thể mất máu một lượng máu lớn. Bởi vậy, cần tăng cường bổ sung các loại thực phẩm như thịt đỏ, trứng, sữa... để bù lại lượng máu thân thể vừa thiếu hụt.

Vừa rồi là tất cả những thông tin trả lời cho câu hỏi uống thuốc tránh thai có gây bệnh vô sinh không? Để làm giảm rủi ro tác động đến sức khỏe cơ thể, sản phụ cần lựa chọn khu vực uy tín để được xét nghiệm trước khi bỏ thai. Trong trường hợp bạn còn bất kỳ đắn đo nào, hãy gọi ngay ngay với những bác sĩ sản khoa của phòng khám Thái Hà để được giúp ích.